

Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

20:47 28/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 28/12 tại Hà Nội, Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Trần Nguyên Huy, Q. Tổng Biên tập Báo Nhà báo & Công luận. Tham dự hội nghị còn có toàn thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên, người lao động của các đơn vị thuộc Cơ quan Trung ương Hội.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, năm 2023, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng đoàn, Đảng ủy, Thường trực Hội, cùng sự cố gắng, phấn đấu của tập thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên và người lao động của các đơn vị trong Cơ quan Trung ương Hội, tích cực phối hợp, triển khai nhiều hoạt động góp phần quan trọng vào thành tích chung của Hội Nhà báo Việt Nam, mang lại hiệu quả xã hội cao; công tác tổ chức cán bộ đã có những chuyển biến rõ nét, việc rà soát quy hoạch cán bộ được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của Hội, Cơ quan Trung ương Hội đã khắc phục tình trạng bổ nhiệm cán bộ không có trong quy hoạch, cơ bản ổn định về nhân sự và đảm bảo tính kế thừa.



Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”. Năm 2023, Thường trực Hội thành lập đoàn công tác làm việc với lãnh đạo 03 tỉnh: Tiền Giang, Nghệ An và Hòa Bình nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh; đề nghị địa phương hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động Hội như kinh phí, trụ sở làm việc, biên chế...

Công tác đối ngoại đã ghi dấu ấn, đặc biệt trong việc tăng cường kết nối với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, tiếp xúc giao các Đại sứ, hướng tới tinh thần mở rộng quan hệ ngoại giao báo chí giữa Việt Nam và các nước. Tổ chức đoàn ra, đoàn vào với một số nước có quan hệ truyền thống với Hội Nhà báo Việt Nam.



Đồng chí Lê Trần Nguyên Huy, Chủ tịch Công đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng Biên tập báo Nhà báo & Công luận trình bày báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2023.

Trong năm 2023, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng hoạt động của cơ quan có nhiều điểm sáng, chuyển biến rất tích cực. Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm nhiều hạn chế, khuyết điểm, nhiều việc phức tạp, tồn đọng trong thời gian dài làm cho tình hình, tư tưởng trong cơ quan ổn định, đoàn kết, thống nhất cao. Các đơn vị trong Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã nỗ lực phát huy vai trò, vị thế, khắc phục khó khăn, tranh thủ các thời cơ, điều kiện thuận lợi, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để đạt được nhiều thành tích quan trọng.



Đồng chí Nguyễn Đức Lợi trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho 2 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023, gồm: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Báo Nhà báo & Công luận.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các phòng ban đơn vị, cán bộ, viên chức Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, kết quả hoạt động của đơn vị mình. Trong đó nhấn mạnh về những giải pháp khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, nhà báo. Đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm về việc tổ chức các hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động của từng chi hội, phòng, ban, đơn vị...



CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

HỘI NGHỊ

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2023



Đồng chí Nguyễn Đức Lợi trao bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho 05 tập thể Lao động xuất sắc gồm: Tạp chí Người Làm Báo, Trung tâm Văn hóa báo chí, Ban Công tác Hội, Ban Nghiệp vụ, Văn phòng Hội (từ trái qua phải).

Tiếp thu các ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, năm 2023 các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm được đề ra, nhiều hoạt động, chương trình chưa có trong tiền lệ, các nhiệm vụ đột xuất được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, hiệu quả. Ngoài những công việc thường xuyên được giao các đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu.



Đồng chí Nguyễn Đức Lợi trao tặng Giấy khen cho các đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023 .

Đồng thời, mong muốn, toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Cơ quan Trung ương Hội tiếp tục phát huy tinh thần và những kết quả đạt được trong năm 2023, chuẩn bị triển khai các nhiệm vụ năm 2024. Tiếp tục có sự quyết tâm lớn hơn nữa để thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra.



Trao Giấy khen cho 04 đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến: Công ty TNHH Dịch vụ truyền thông, Ban Kiểm tra, Cổng thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam, Bảo tàng Báo chí Việt Nam (từ trái qua phải).



Trao Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cho các Tổ công đoàn tiên tiến.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã trao tặng Giấy khen cho 5 đơn vị đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, gồm: Tạp chí Người Làm Báo; Trung tâm Văn hóa báo chí; Ban Công tác Hội; Ban Nghiệp vụ; Văn phòng Hội. Cùng nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2023.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/co-quan-trung-uong-hoi-nha-bao-viet-nam-mot-nam-nhieu-diem-sang-chuyen-bien-rat-tich-cuc>